

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5016 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	นายกฤษณ์ปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 27 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติในธุรกิจหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิตประเภทพลาสติก ก่อสร้าง ส่วนประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7352 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์	นางสาวสินสิริปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 24 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรม และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจบริษัทในกลุ่มจาร์ดีนและให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี และเป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน

<p>นายไพบูล ดันกุล</p>	
<p>การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรีสาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาโทด้านบริหารการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4298 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<p>ประสบการณ์</p>	<p>นายไพบูลปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 34 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม การซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งและทำงานในฐานะผู้นำทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (เพื่อความยั่งยืน) ของสำนักงาน PwC ทั้งหมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรื่องการใช้ทักษะและความรู้ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กับชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของ PwC ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำท้องทะเล กับพันธมิตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p>